
๑ 

(สําเนา) 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑/ ๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี  ๒๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
 

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
นายช่วง  บุตรดี 
นางเกวลี  กะการดี 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
นายวชิระ  เขียววิจิตร 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน 
นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด 
นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 
นายยันต์  วินิจนัยภาค 
นายกิตติชัย  สุวรรณ์ 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
นายสมศักดิ์  พันเสนา 
นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน 
นายวิภู  บัลลังค์ 
นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน 
นางสมควร  บังสูงเนิน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

 

พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
ช่วง  บุตรดี 
เกวลี  กะการดี 
เฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
วชิระ  เขียววิจิตร 
สุชาติ  จิตต์สว่าง 
สุริยา  ด้วงสูงเนิน 
ปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด 
วิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 
ยันต์  วินิจนัยภาค 

-ลา- 
ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
สมศักดิ์  พันเสนา 
บันหยัด  เถาะสูงเนิน 
วิภู  บัลลังค์ 
คล้าย  ต้วมสูงเนิน 
อดิศร  ฮะสูงเนิน 
สมควร  บังสูงเนิน 
สามิตร์  ศิริฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
นางดาราพร  เติบสูงเนิน 
นายเจริญศักดิ์  วงศ์บุญชู 
นายสมภักดิ์  แปวสูงเนิน 
น.ส.ณัฐยา  ข่ายกระโทก 
นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ 
นายมงคล  หกกระโทก 
นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล 

นายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 

เลขานุการนายก อบต.นากลาง 
 

พนักงานขับรถยนต์ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

รองปลัด อบต.นากลาง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 

ถิ่น  เติบสูงเนิน 
ระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
ดาราพร  เติบสูงเนิน 
เจริญศักดิ์  วงศ์บุญชู 
สมภักดิ์  แปวสูงเนิน 
ณัฐยา  ข่ายกระโทก 
รัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ 
มงคล  หกกระโทก 
เด็ดดวง  วัฒนเนติกุล 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองประธานสภา อบต.นากลาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ

สวดมนต์  และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายช่วง  บุตรดี ๑.๑ มอบให้ปลัดฯ  เลขานุการสภาแจ้งข้อกฎหมายต่อสภาฯ 

(รองประธานสภา อบต.) 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ด้วยเลขานุการสภาฯ ได้รับแจ้งจากท่านประธานสภาฯ ท่าน 

(เลขานุการสภาฯ) ติดภาระกิจอันสําคัญจะเดินทางมาทําหน้าที่ประธานสภาฯ ได้

ราวๆ หนึ่งช่ัวโมงครึ่ง  การดังกล่าวให้ดําเนินการตามระเบียบ

ต่อไป 

  การดังกล่าวอาศัยอํานาจตาม พรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

จนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนที่ ๑ มาตรา ๕๒ วรรคสาม 

กรณีท่านประธานสภาฯ ไม่อยูใ่นที่ประชุมให้รองประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ แทน  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่าน

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  โดย



๓ 

ดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ขอกราบเรียนเชิญ 

นายช่วง  บุตรดี - ในการประชุมวันนี้เป็นการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ 

(รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน ๒๕๕๗  โดยประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมวิสามัญเพราะมีข้อ 

ประธานสภาฯ)  ราชการต่างๆ และรวมถึงการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ซึ่งเป็นสาระสําคัญ 

ซึ่งข้อกฎหมายต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  

ใน อันจะ ใ ช้ เป็ นกรอบในการ จัดทํ าข้ อบัญญัติ ว่ าด้ วย

การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 

นายช่วง  บุตรดี ๑.๒ เรื่องจากส่วนราชการอื่นและผู้เข้าร่วมประชุม  (ขอเชิญ 

(รองประธานสภา อบต.) ตามลําดับ) 

น.ส.ณัฐยา  ข่ายกระโทก - ขอแจ้งสถานะการเงินการคลังต่อสภาท้องถิ่น 

(ผู้อํานวยการกองคลัง)   สรุปรายรับ  รายจ่ายและเงินสะสม 

      ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

   ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
  

ลําดับ เงินรายรับ ประมาณการ รับจริง - - 

๑. เงินรายได้ที่

จัดเก็บเอง 

๑๐,๙๐๐,๐๐๐ ๑๔,๖๑๑,๐๖๐.๑๒ สูงกว่า

ประมาณ

การ 

๓,๗๑๑,๐๖๐.๑๒ 

๒. เ งิ น ภ า ษี ที่

ไ ด้ รั บ ก า ร

จัดสรร 

๑๕,๕๗๐,๐๐๐ ๙,๙๓๓,๕๐๓.๔๙ ต่ํ า ก ว่ า

ป ร ะ ม า ณ

การ 

๕,๖๓๖,๔๙๖.๕๑ 

๓. เงิ น อุดหนุน

ทั่ ว ไ ป จ า ก

รัฐบาล 

๖,๓๓๐,๐๐๐ ๖,๙๒๒,๔๖๙ สู ง ก ว่ า

ป ร ะ ม า ณ

การ 

๕๙๒,๔๖๙ 

รวม ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ ๓๑,๔๖๗,๐๓๒.๖๑ 

ตํ่ า ก ว่ า

ประมาณ

การ 

๑,๓๓๒,๙๖๗.๓๙ 

  

  ยอดเงินสะสม ณ วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

คงเหลือจํานวน  ๑๑,๕๔๙,๘๗๑.๐๓.-บาท  



๔ 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์  - ขอแจ้งโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนี้ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง)  ๑) งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างถนนที่เปิดซองแล้ว 

จํานวน ๗ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปให้ทุก
ท่านแล้ว  มีเงินคงเหลือใน ๗ โครงการ เป็นเงิน 
๒,๗๙๕,๕๐๐.-บาท 

๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๗ โครงการ เป็น
เงิน ๓,๔๓๕,๐๐๐.-บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่
แจก 

๓) โครงการใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ คงเหลือ จํานวน ๑๑ โครงการ  ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการสัญญา เป็นเงินรวม ๙,๐๗๓,๐๐๐.-
บาท  ในส่วนที่เหลือกําลังเร่งรัดดําเนินการอยู่ 

ที่ประชุมสภาฯ    - รับทราบ 
นายมงคล  หกกระโทก - ขอแจ้งงานกิจกรรมของ อบต. และต้องขอความร่วมมือจาก 
(รองปลัด อบต.นากลาง) ท่านผู้นําทุกท่านด้วย 
  เรื่องที่ ๑  การที่ คสช. ให้ท้องถิ่นได้จัดเวทีเสวนาเพื่อ

รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  เรื่ องที่  ๒  ในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จะ

ดําเนินการจัดงานยาเสพติดโลกโดยจะมีการเดินขบวนรณรงค์
ภายในตําบลนากลาง ก็ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายช่วง  บุตรดี  ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ 
(รองประธานสภา อบต.)  สมัยที่  ๒/ ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

(รายละเอียดปรากฎตามสําเนาเอกสารที่แนบมาแล้ว) มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่
มีก็ถือว่าเห็นชอบ 

ที่ประชุมสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ 
       แล้ว 

  - ไม่มี – 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจารณาดําเนินการ) 
นายช่วง  บุตรดี  - ขณะนี้ท่านประธานสภาฯ ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมสภาแล้ว   
(รองประธานสภา อบต.) จึงขอเชิญท่านทําหน้าที่ประธานสภาฯ ต่อไป  
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อสภาท้องถิ่น เชิญนายก (เจ้าของญัตติ) ช้ีแจง 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - รายละเอียดต่างๆ (ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก.)  
(นายก อบต.นากลาง) ดังนี้ มอบ ผอ.กองช่างช้ีแจง 
นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ ๑) โครงการขุดลอกลําห้วยบ้าน  บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ ๓ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง)  เริ่มต้นจากท้ายท่อลอดเหลี่ยม (Box Convert) ท้ายหมู่บ้าน ไป

ทางถนนมิตรภาพ 
   สภาพเดิม  ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ก้นกว้างเฉลี่ย 

๔.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร 
   ดําเนินการ  ขุดลอกให้มีขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร  

ก้นห้วยเฉลี่ย ๔ เมตร  ลึกเฉลี่ยรวม ๓ เมตร (ลึกจากเดิม ๑ 
เมตร)  ระยะทางขุดลอก ๘๐๐ เมตร  คิดเป็นปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๙๘,๕๐๐.-
บาท 

  ๒) โครงการขุดลอกคลองท่าบ่าง  บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ ๖ 
เริ่มต้นจากท้ายท่อลอดเหลี่ยม (Box Convert) ข้ามคลองไป
ทางบ้านนากลาง 

   สภาพเดิม  ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร  ก้นเฉลี่ย ๖ 
เมตร  ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร 

   ดําเนินการ  ขุดลอกให้มีขนาดปากคลองกว้าง ๘ 
เมตร  ก้นคลองเฉลี่ย ๕.๒๐ เมตร  ลึกเฉลี่ยรวม ๓.๕๐ เมตร  
(ลึกจากเดิม ๑ เมตร)  ระยะทางขุดลอก ๕๐๐ เมตร  คิดเป็น
ปริ มาตรดิ น ขุด ไม่ น้ อ ยกว่ า  ๒ ,๘๐๐  ลูกบาศก์ เ มตร  
งบประมาณ ๙๗,๐๐๐.-บาท 



๖ 

  ๓) โครงการขุดลอกลําห้วยยาง  บ้านนากลางสามัคคี หมู่ ๘  
เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพหน้าโรงงานคลิปเพชร มาทางบ้านนา
กลางสามัคคี 

   สภาพเดิม  ปากกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร  ก้นเฉลี่ย ๔ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร 

   ดําเนินการ  ขุดลอกให้มีขนาดปากลําห้วย กว้าง ๖ 
เมตร  ก้นห้วยเฉลี่ย ๒.๙๐ เมตร  ลึกเฉลี่ยรวม ๒.๘๐ เมตร  
(ลึกจากเดิม ๑.๐๐ เมตร)  ระยะทางขุดลอก ๘๐๐ เมตร  คิด
เป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๒ ลูกบาศก์เมตร  
งบประมาณ ๙๖,๙๐๐.-บาท 

   รวมทั้ง  ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๙๒,๔๐๐.-บาท  
พร้อมนี้ได้แนบรายการประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ มา
พร้อมแล้ว 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ในส่วนงานปรับปรุงถนนสายท่าบ่าง จากการตรวจสอบของ 
(นายก อบต.นากลาง) เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ปรากฏว่ามีโครงการสายท่าบ่างปรากฏ  

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี จึงควรอนุมัติ/ เห็นชอบให้
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เสียก่อนจึงจะ
ดําเนินการได้ 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - การใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย กล่าวคือ  
(เลขานุการสภา อบต.) จะต้องเข้าข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันด้วย 
ทั้ ง จ ะ ต้ อ ง ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห นั ง สื อ ส่ั ง ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยและที่เกี่ยวข้องด้วย  หากการใช้จ่ายเงิน
สะสม (เงินแผ่นดิน) ไม่ต้องตามระเบียบกฎหมายหนังสือส่ัง
การใดๆ แล้ว สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็จะเสนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าฯ มีคําส่ังให้เรียกเงินคืนและดําเนินการวินัย
และคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - การใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องเป็นอํานาจหน้าที่ของ อบต. และ 
(ประธานสภา อบต.) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจะต้องเป็น  

โครงการที่มีปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย  จึงจะชอบ
ด้วยกฎหมายและสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นการ



๗ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็จะพัฒนาตาม
ความเหมาะสม 

   ดังนั้น โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนสายท่าบ่าง 
โดยงบใช้จ่ายเงินสะสมก็ให้ชะลอไปก่อนจนกว่าจะได้ปรับปรุง
แผนฯ แล้วเสร็จ  แต่ในส่วนที่นายกฯ ได้เสนอญัตติเข้าสู่สภาฯ 
ในโครงการขุดลอกเพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค
อีกทั้งจะเป็นการแกไ้ขป้องกันปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม คือ 

   ๑) โครงการขุดลอกลําห้วยบ้าน หมู่ ๓  
  งบ  ๙๘,๕๐๐.-บาท 
   ๒) โครงการขุดลอกคลองท่าบ่าง หมู่ ๖  
  งบ  ๙๗,๐๐๐.-บาท 
   ๓) โครงการขุดลอกลําห้วยยาง  หมู่ ๘  
  งบ  ๙๖,๙๐๐.-บาท  
   รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน  ๒๙๒,๔๐๐.-บาท 
  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือการอื่นใด เชิญ 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - โครงการที่มไิด้อยูใ่นแผนจะปรับปรุงให้บรรจุในแผนจะได้ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑) หรือไม่ 
นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - สามารถปรับปรุงให้บรรจุเพิ่มเติมในแผนฯ ไดโ้ดยการ 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ) พิจารณาเห็นชอบของสภาฯ ท้องถิ่นได้ 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง - เห็นด้วยกับการขุดลอกเพราะตื้นเขินมาก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒) 
นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด - งานขุดลอกจําเป็นและสําคัญมากๆ เพราะสําหรับรองรับน้ํา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓) ในฤดูฝนในการกักเก็บน้ําไว้หน้าแล้งและป้องกันแก้ไขปัญหา

น้ําท่วมในฤดูฝนได้  เพราะหากไม่ขุดก็ตื้นเขิน เศษไม้สวะหญ้า
รกอุดตัน คูคลองน้ําระบายไหลไม่ได้เกิดน้ําท่วม หมู่ ๓ ได้
แน่นอน ควรดําเนินการอย่างยิ่งและเร่งด่วนเลย 

นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน - เห็นด้วยกับงานขุดคลองสาธารณะ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔) 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน - เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕) 
นายสมศักดิ์  พันเสนา   - เห็นด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖) 
 



๘ 

นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - เห็นด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗) 
นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน   - เห็นด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘) 
นางสมควร  บังสูงเนิน - เห็นด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - สอบถามแล้วไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถาม 
(ประธานสภา อบต.) สงสัยเป็นการอื่น  ต่อไปจะขอถามมติสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้ใช้

จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่ ดังนี้ ท่านใดเห็นว่าอนุมัตโิปรดยกมือ 
   ๑) โครงการขุดลอกลําห้วยบ้าน  หมู่ ๓                 

งบ  ๙๘,๕๐๐.-บาท 
   ๒) โครงการขุดลอกคลองท่าบ่าง  หมู่ ๖ 
  งบ   ๙๗,๐๐๐.-บาท 
   ๓) โครงการขุดลอกลําห้วยยาง  หมู่ ๘ 
  งบ  ๙๖,๙๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  โครงการที่ ๑  มติอนุมัติเสียงเอกฉันท์/ รวม ๓ โครงการ    

เป็นเงิน  ๒๙๒,๔๐๐.-บาท 
  โครงการที่ ๒  มติอนุมัติเสียงเอกฉันท์ 
  โครงการที่ ๓  มติอนุมัติเสียงเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอโอนในส่วนกองช่าง 
(ประธานสภา อบต.) ๑. เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  ๑  เครื่อง   
  เป็นเงิน  ๑,๗๐๐.-บาท 
  ๒. เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก  จํานวน  ๑  เครื่อง  
   เป็นเงิน  ๘,๕๐๐.-บาท 
มติสภาฯ  - มติอนุมัตใิห้โอนเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๒ ญัตติเรื่อง การอนุมัติต่อสภาฯ ในการโอนงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.)    ปี ๒๕๕๗ เชิญนายก 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องจากถนนสายห้วยบักเหวง หมู่ ๒  ชํารุดเสียหาย 
(นายก อบต.นากลาง) มาก ราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกรเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  

ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรขออนุมัติต่อสภาฯ  เพื่อโอน
งบประมาณแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
 



๙ 

นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ - โครงการยกระดับถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร  ยาว ๗๕๐  
(ผู้อํานวยการกองช่าง) เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร  พร้อมเกลี่ยปรับระดับ
ก่อสร้างตามแบบ อบต. กําหนด งบประมาณ ๙๙,๒๐๐.-บาท 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - การโอนงบประมาณในหมวดสิ่งก่อสร้าง  จะต้องได้รับการ 
(เจ้าหน้าที่งบประมาณ/  อนุมัติจากสภาท้องถิ่น  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.

๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗  เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยเสนอการขอโอนตาม
ข้อบัญญัติ ดังนี้ 

  โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่  โดยการยกระดับปรับปรุงถนนดิน สาย
ห้วยบักเหวง หมู่ ๒  ตั้งจ่ายไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

  โอนลดจาก  กองช่าง หมวดเงินเดือน 
   เดิม ตั้งงบเงินเดือน  ๙๘๑,๓๐๐.-บาท 
   งบคงเหลือก่อนโอน เป็นเงิน ๖๖๗,๕๗๑.-บาท     

ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือถือจ่ายเป็นเงิน 
๕๖๗,๕๗๑.-บาท 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซึกถามใดๆ หรือสงสัยประการ 
(ประธานสภา อบต.) อื่นใดหรือไม่ เชิญ 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง - ถนนสายห้วยบักเหวง หากไม่ทํา เกษตรกรจะลําบากมาก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒) สัญจรไมไ่ด้จริง ควรดําเนินโดยเร่งด่วน 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - ถนนสายนี้แต่ก่อนมีคนไปปิดถนน คนจะสัญจรไปมาลําบาก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒) มากจะทําไปเป็นสายเช่ือมหนองไผ่  ก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร

และเพื่อนสมาชิกที่มองเห็นความลําบากของประชาชน
เกษตรกร หมู่ ๒ และชาวบ้านทั่วไปที่สัญจรผ่านทางสายห้วย
บักเหวงควรดําเนินการอย่างยิ่ง 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมก็ 
(ประธานสภา อบต.) ขอมติสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้โอนหรือสมาชิกท่านใดเห็นว่าควร

อนุมัติให้โอนงบเงินเดือน กองช่าง ไปดําเนินการโครงการ
ยกระดับปรับปรุงถนนดินสายห้วยบักเหวง หมู่  ๒ งบ 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท  ท่านเห็นว่าควรอนุมัตโิปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - อนุมัติเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 



๑๐ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๓ ญัตติเรื่อง การเสนอรายช่ือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตี 
(ประธานสภา อบต.) ราคาปานกลางของที่ดิน เขตพื้นที่  อบต.นากลาง เ ชิญ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - สืบเนื่องจากมีหนังสืออําเภอสูงเนิน ที่ นม ๑๕๑๘/ ๑๓๔๖ 
(ปลัด อบต.นากลาง)  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การตีราคาปานกลางของ

ที่ดินรอบปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗  มาใช้ในการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่สําหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยสาระสําคัญอําเภอ
แจ้งให้ อบต.นากลาง ดําเนินการเสนอรายช่ือบุคคลเป็น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขต อปท. นั้น 

๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายให้ ปลัด อปท. หรือ พนักงานที่เห็นสมควร ๑ คน 
เป็นผู้ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

   ๒) ให้สภาท้องถิ่นเลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ 
คน (ควรเป็นผู้มีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์ฯ) เป็นกรรมการ 

   เมื่อแล้วเสร็จให้รายงานอําเภอเพื่อส่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าวต่อไป 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ตามหนังสือส่ังการได้แจ้งรายช่ือปลัด อบต. เป็นเลขานุการ 
(นายก อบต.นากลาง) แล้ว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ควรพิจารณา ๒ ท่าน ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้าน 
(ประธานสภา อบต.) ประเมินทุนทรัพย์ เชิญเสนอ 
นายช่วง  บุตรดี  - กระผมขอเสนอ นายยันต์  วินิจนัยภาค เป็นกรรมการตี 
(รองประธานสภา อบต.) ราคาปานกลางของที่ดิน 
   นายวชิระ  เขียววิจิตร (ส.อบต. หมู่ ๒)  ผู้รับรอง 
   นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน (ส.อบต. หมู่ ๑)  ผู้รับรอง 
นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - กระผมขอเสนอ นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  เป็นกรรมการตี 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘) ราคาฯ 
   นายกิตติชัย  สุวรรณ์ (ส.อบต. หมู่ ๕)  ผู้รับรอง 
   นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน (ส.อบต. หมู่ ๕) ผู้รับรอง 
มติสภาฯ  - เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์  (ควรเสนอรายช่ือแต่งตั้งเป็น

กรรมการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๔ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์  อบต. 
(ประธานสภา อบต.) นากลาง (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 



๑๑ 

  - ด้วย อบต.นากลาง ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์
เป็นแผนระยะยาว ๕ ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการบริหาร
ราชการของ อบต.นากลาง มอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ช้ีแจง 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล  - ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ ของ 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ) อบต.นากลาง นั้นมีการกําหนดวิ สัยทัศน์  พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.นากลาง ๙ ด้าน 
คือ 

   ๑. การศึกษาพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

   ๒. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสร้างสุข
ภาวะที่ดีด้วยการพึ่งตนเอง 

   ๓. การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการ
เกษตรกรรมเข้มแข็ง 

   ๔. การสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
   ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและ

การขนส่ง 
   ๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   ๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๘. การสร้างความม่ันคงของสังคมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
   ๙. การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  - ในส่วนรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่าย

ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบและพิจารณากรอบแนวทางแล้ว 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี อาศัยอํานาจตาม 
(ปลัด อบต.นากลาง)   ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทําแผนของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ 
นายพรศักด์  ละโลงสูงเนิน - ร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี ๕๘-๖๐ นั้น มีสมาชิกท่านใดจะ 
(ประธานสภา อบต.) สอบถามหรืออภิปรายใดๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติ

สภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติสภาฯ    - มีมติเห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 



๑๒ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  ๕.๕ ญัตติเรื่อง การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล ๓ ปี 
(ประธานสภา อบต.)    (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ร่างแผนพัฒนาตําบลสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของ อบต. 
(นายก อบต.นากลาง)      นากลาง จะเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกทาง

และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะมี
การเปิดรับฟังเวทีประชาคมและได้จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลนากลาง  โดยในร่างแผนจะปรากฎ
บัญชีและรายละเอียดโครงการที่จะดําเนินการในปี ๒๕๕๘ 
และ ๒๕๕๙-๒๕๖๐  โดยเฉพาะการจัดทําร่างข้อบัญญัติปี 
๒๕๕๘ จะต้องนําแผนพัฒนาตําบล ๓ ปี  มาบรรจุเป็น
โครงการแผนงาน กิจกรรม ในข้อบัญญัติฯ  จึงจะถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายในส่วนรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
และปลัดช้ีแจง 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - ร่างแผน ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ๙ 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ)  ยุทธศาสตร์ และจะต้องนํามาแยกเป็นรายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนา ๓ ปี ซึ่งจะกําหนดเป็นโครงการต่างๆ ที่ต้องนํามา
ดําเนินการปฏิบัติ  ซึ่งจะมีรายละเอียดประกอบด้วย โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ
และที่มาของงบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  ซึ่งปรากฏรายละเอียดโครงการตามร่างแผนฯ  
(เอกสารปรากฏตามที่แจกจ่ายให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว) 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - การจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
(ปลัด อบต.นากลาง)  ของ อบต.นากลาง จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้น

เดือนของเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี  เพื่อจะเป็นกรอบทิศทาง
ในการจัดทํางบประมาณ ปี ๒๕๕๘  ในการพัฒนาตําบล
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างแท้จริง  และการ
จัดทําร่างฯ จะกระทําตามกระบวนการตั้งแต่ คณะกรรมการ
พัฒนาแผนท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนแผน  สภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  ตามลําดับเพื่อการดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  อาศัยอํานาจตามระเบียบ มท. ว่าด้วย



๑๓ 

การจัดทําแผนของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘  จึงต้องเสนอสภา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนต่อไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - กรณีมโีครงการ กิจกรรม หรืองานต่างๆ ที่อาจจะตกหล่นจะ 
(ประธานสภา อบต.) บรรจุ หรือเพิ่มเติม หรือปรับปรุง แผนพัฒนาตําบลได้หรือไม่ 
นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - สามารถดําเนินการได้ 
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - จากการเข้าฝึกอบรม ทราบว่า โครงการไหนไมไ่ด้ปรากฏอยู่ 
(ประธานสภา อบต.) ในปี ๒๕๕๘ จะนํามาทําไม่ได้ ไม่ว่าจะบรรจุในข้อบัญญัติ

งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสมหรือการโอนงบประมาณจริง
หรือไม่อย่างไร 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - จริงครับ  เป็นไปตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
(ปลัด อบต.นากลาง) ล่าสุดเกี่ยวกับการจัดทําแผนแต่ก่อน หากบรรจุโครงการใดๆ 

อยู่ใน ๓ ปี จะใช้ปีไหนก็ได้ภายใน ๓ ปี มาทําก็ได้แต่ปัจจุบันมี
หนังสือส่ังการห้ามไว้  โดยทําได้เฉพาะโครงการปรากฎในปีไป
ไหน ก็จะทําได้เฉพาะที่มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนของปีนั้นๆ 
เท่านั้น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ มีบรรจุในปี 
๒๕๖๐ จะนําเข้าโครงการมาทําในปี ๒๕๕๘ ไม่ได้  หาก
จําเป็นต้องดําเนินการจริงหากไม่ทําแล้วจะเสียหาย จะต้อง
เสนอฯ ขอปรับปรุงเพิ่มเติมแผนต่อสภาฯ ให้ความเห็นเสียก่อน 
เป็นต้น 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายใดๆ เกี่ยวกับร่าง 
(ประธานสภา อบต.) แผนพัฒนาตําบล ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ถ้าไม่มีกระผมขอมติ

สภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติสภาฯ  - มติเห็นชอบเสียงเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๖ ญัตติเรื่อง การขอความเห็นชอบในการปรับปรุง 
(ประธานสภา อบต.) แผนพัฒนาตําบล ๓ ปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เป็นการปรับปรุง

ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องจาก ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่กองช่างได้ 
(นายก อบต.นากลาง) สํารวจโครงการที่จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ   

ประชาชน  ยังมีโครงการที่ตกหล่นอยู่หลายโครงการเห็นควร
ปรับปรุงแผนเพื่อให้เป็นปัจจุบัน  โดยเสนอความเห็นชอบต่อ
สภาฯ ต่อไป รายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจง 

 



๑๔ 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - โครงการที่ขอเสนอปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล ๓ ปี  
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ) (๒๕๕๗-๒๕๕๙) มีดังต่อไปนี้ 
   ๑) โครงการปรับปรุงถนนสายท่าบ่าง หมู่ ๒, หมู่ ๖ 

เช่ือม หมู่ ๔  ตําบลนากลาง โดยแบ่งการบูรณะซ่อมแซม
ปรับปรุง จํานวน ๓ ช่วง ดังนี้ (งบดําเนินการ ๑.๕ ล้านบาท) 

   ช่วงที่ ๑  งานปรับปรุงถนนสายท่าบ่าง (หมู่ ๒, หมู่ ๖) 
เช่ือมถนน คสล. เดิมช่วงหน้าที่ดินจัดสรรปรับปรุง คสล. 
ขนาดกว้าง ๕ เมตร  ยาว ๒๕๐ เมตร  ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.นากลาง กําหนด งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ช่วงที่ ๒  งานปรับปรุงถนนสายท่าบ่าง (หมู่ ๒, หมู่ ๖ 
เช่ือม หมู่ ๔) จุดดําเนินการบริเวณหน้าบ้าน ส.อบต.สุชาติ  
จิตต์สว่าง  โดยปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร  ยาว 
๑๘๐ เมตร  ก่อสร้างตามแบบ อบต.นากลางกําหนด งบ 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ช่วงที่ ๓  งานปรับปรุงถนนสายท่าบ่าง  (หมู่ ๒, หมู่ ๖ 
เ ช่ือม หมู่  ๔) จุดดําเนินการบริเวณหน้าบ้านนายฉลวย  
พงศ์ศาศิลป์  โดยปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร  ยาว 
๓๐๐ เมตร  ก่อสร้างตามแบบ อบต.นากลาง กําหนด งบ 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒) โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๑  บ้าน   
นากลาง (ท้ายท่อเหลี่ยม หน้าหอพักพูลศิลป์ – พื้นที่บ้าน    
นากลาง หมู่ ๑  โดยทําการขุดลอกปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๖ 
เมตร  ก้นกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร  ระยะทาง
รวม ๘๐๐ เมตร  งบ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสวัสดิ์ (พร้อม
ทําการก่อสร้างยกระดับดินถมเช่ือมต่อถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมจากซอยสุขสวัสดิ์  โดยก่อสร้าง คสล. กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๔๐ เมตร  ก่อสร้างตามแบบ อบต.นากลาง กําหนด    
งบ ๘๐,๐๐๐.-บาท 

   ๔) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  จํานวน  ๑  คัน 
   ๕) โครงการขุดลอกสระน้ําหลังที่ทําการองค์การ

บริหารส่วนตําบลนากลาง 
 



๑๕ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายใดๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา อบต.)  กระผมขอมติสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรเห็นชอบให้มีการ

ปรับปรุงแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) โปรดยกมือ 
มติสภาฯ  - เห็นชอบมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอื่นๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญ 
(ประธานสภา อบต.) 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขอแจ้งการจัดงานวันเกษียณราชการของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 
(นายก อบต.นากลาง)  นายวิโรจน์  ฮะสูงเนิน  ครบวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  

แต่จะจัดงานเลี้ยงส่งสังสรรค์ในวันอาทิตย์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  
๒๕๕๗  ณ หน้าบ้านผู้ใหญ่วิโรจน์  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้น
ไป 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ให้ท่านผู้นํา สมาชิกสภา อบต. ช่วยประสานส่งโครงการ 
(นายก อบต.นากลาง) ส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน ชุมชนด้วย เพราะถือเป็นนโยบายของ

รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการสร้างรายได้ให้
ประชาชน ให้ส่งก่อนเสนอร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณ ปี 
๒๕๕๘ 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  ถ้า 
(ประธานสภา อบต.) ไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมฯ 
 

เลิกประชุม    เวลา  ๑๒.๒๕ น 
   สามิตร์  ศิริฤกษ์ 
(นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
          ผู้จดบันทึกการประชุม ฯ 
           ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 

พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 
   ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 

                     ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 



๑๖ 

 
 

 


